

นับถอยหลัง 100 วันสู่มหกรรมแสดงสินค้านำเข้า นานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 4

มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมทางผู้จัดงานได้ประกาศนับถอยหลัง 100 วันก่อนเปิดงาน

เจ้าหน้าที่ของ CIIE Bureau เปิดเผยว่า มหกรรม CIIE ครั้งที่ 4 จะมีการจัดแสดงของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดแสดงของแต่ละประเทศ การประชุมเศรษฐกิจนานาชาติหังเจียว (Hongqiao International Economic Forum) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยการเตรียมงานเป็นไปอย่างราบรื่น

มหกรรมในปีนี้จะแบ่งพื้นที่จัดแสดงสินค้าออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตร ยานยนต์ อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการ

ขณะนี้ พื้นที่จัดแสดง 360,000 ตารางเมตรถูกจองเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดงานและการดึงดูดผู้ซื้อ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มหกรรม CIIE ในปีนี้จะมีบริษัท Global 500 และผู้นำอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้ว โดยกว่า 80% ของบริษัท Global 500 และผู้นำอุตสาหกรรมที่มาร่วมงานครั้งที่ 3 จะเข้าร่วมงานอีกครั้งในปีนี้นอกจากนั้นจะมีบริษัท Global 500 และผู้นำอุตสาหกรรมกว่า 30 รายที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก

บริษัทจากญี่ปุ่น เดนมาร์ก โปแลนด์ และนิวซีแลนด์ จองพื้นที่จัดแสดงมากกว่าปีที่แล้ว และได้ประกาศว่าบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางจะมาร่วมงานมากขึ้น

การสำรวจเบื้องต้นชี้ว่า ภายในงานจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการใหม่มากมายเป็นครั้งแรกในจีนและในโลก

พื้นที่จัดแสดงในปีนี้มีโซนใหม่สำหรับเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานคาร์บอนต่ำ ชีวการแพทย์ การขนส่งอัจฉริยะ เครื่องใช้อัจฉริยะและเครื่องใช้ในครัวเรือน ทั้งยังมีโซนพิเศษสำหรับบ่มเพาะบริษัทในอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยานยนต์ เพื่อเชื่อมทรัพยากรจากต่างประเทศกับตลาดจีน

มหกรรมในปีนี้มีโซนพิเศษสำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกด้วย

นอกจากการยกระดับความเป็นมืออาชีพของงานในปีนี้ ยังมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเชิญผู้ร่วมงานระดับมืออาชีพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทของผู้จัดแสดงและคณะกรรมการพิเศษด้วย

สำหรับการจัดแสดงของแต่ละประเทศนั้น จะมีการเชิญประเทศต่าง ๆ ให้มานำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงข้อได้เปรียบทางการค้าและการลงทุนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหกรรม CIIE

(<https://www.ciie.org/zbh/en/>) โดยใช้เทคโนโลยีการจำลอง 3 มิติ และ VR

ขณะนี้ กว่า 50 ประเทศได้ยืนยันแล้วว่า จะเข้าร่วมการจัดแสดง

สำหรับการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติหึ่งเดือนในปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยประกอบด้วยหนึ่งการประชุมหลักและหลายการประชุมย่อย

หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมเรื่องโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการค้า และเศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่ามหกรรม CIIE ครั้งที่ 4 จะมีการให้บริการที่ดีขึ้น ทั้งในด้านอาหารภายในงาน การเข้างาน ระบบโลจิสติกส์ การเดินทาง และการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมกับเน้นย้ำว่าจะใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันความปลอดภัย

ติดต่อ: Nie Qingxin

โทร: 0086-21-67008870/67008988

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1581106/ciie_venue.jpg

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg